

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
127	โครงการปรับปรุงและจัดทาศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และประกอบการเรียนการสอน	- ปรับปรุง ตกแต่ง จัดทาศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 ห้อง	661,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- โรงเรียนมีศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	- นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและประกอบการเรียนการสอน	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
128	โครงการปรับปรุงและจัดทาศูนย์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- เพื่อให้ นักเรียน และครู ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้	- ปรับปรุง ตกแต่ง จัดทาศูนย์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 ห้อง	444,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- โรงเรียนมีศูนย์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง	- นักเรียนและครู ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
129	โครงการปรับปรุงและจัดทาศูนย์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- เพื่อจัดทาศูนย์ห้องวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน และครูใช้ประกอบการกิจกรรมการเรียนการสอน	- ปรับปรุง ตกแต่ง จัดทาศูนย์ห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 ห้อง	95,500 (งบเทศบาล)	-	-	-	- โรงเรียนมีศูนย์ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	- โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับให้นักเรียนและครูใช้ประกอบการกิจกรรมการเรียนการสอน	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
130	โครงการปรับปรุงและจัดทาศูนย์ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- เพื่อจัดทาศูนย์ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ให้กับนักเรียน และครูใช้ประกอบการเรียนการสอน	- ปรับปรุง ตกแต่ง จัดทาศูนย์โสตทัศนอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 1 ห้อง	386,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- โรงเรียนมีศูนย์ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง	- โรงเรียนมีห้องโสตทัศนอุปกรณ์ สำหรับให้นักเรียนและครูใช้ประกอบการเรียนการสอน	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง